

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

**การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา**

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา นายสมัย ทิมอ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



**๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

**๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย นายสมัย ทิมอ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รองนายก อบต.สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

### ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบล ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาตำบล โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนพัฒนาตำบล มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นสามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ และนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม ตอบสนองและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพกิจกรรม  
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

